



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000  
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 26 เดือนมกราคม 2559 หน้า 1,3 มูลค่าข่าว 414,282.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



## สัปดาห์ 1 เดลินิวส์

**ค** นานับวันลูจะยิ่งขาดสิ่งชิดเหนียว-ขาดที่พึ่งทางใจ แม้แต่ศาสนาพุทธที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือยุคนี้ก็มีเรื่องยุ่ง ๆ เยอะ ซึ่งเมื่อโลกยุคนี้จะเป็น “ยุคโซเชียล-ยุค 4 จี” แล้ว แต่การหันเหสิ่งที่เป็น “สิ่งสิ้น?” ก็ยังปรากฏอยู่ทั่วไปในสังคมไทย และกับบางสิ่งนั้นมันวันก็จะยิ่งได้รับความนิยมนามากอีกต่างหาก? อย่างกรณี “ตุ๊กตาลูกเทพ” ที่ในปี 2559 นี้กระแสก็ยิ่งแรง??

กระแสยิ่งแรง-แข่ง “ของขลัง” ชนิดอื่น ๆ ท่ามกลางท่าถาม...“เหตุใด?-ทำไมจึงฮิต?” ทั้งนี้ ท่ามกลางเสียงปูจาย และท่ามกลาง “ออฟชั่นเกี่ยวกับตุ๊กตาลูกเทพ” ที่ “มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ” ทาง “สัปดาห์ 1 เดลินิวส์” คิดต่อสอบถาม “คนในวงการตุ๊กตาลูกเทพ” อย่าง กิ่งส์ เจ้าของเพจ “บ้านลูกเทพ” ก็ได้รับข้อมูล ว่า...“กระแสตุ๊กตาลูกเทพ” นี้มีมาเรื่อยๆ ตั้งแต่ปีแรกที่ลูจะเป็นที่สนใจมากขึ้นมาจาก “ดารา-คนดัง” ที่โพสต์แชร์ “การเลี้ยงลูกเทพ” ลงโซเชียลเน็ตเวิร์ก รวมถึงเกิด “กระแสแห่ซื้อ” ขึ้นมาด้วย ซึ่งจากเดิมที่มีคนเลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพแค่กลุ่มเล็ก ๆ แต่หลังเรื่องราวโด่งดัง ก็ทำให้มีคนหันมาให้ความสนใจมากขึ้น ประกอบกับในปัจจุบันตุ๊กตาลูกเทพก็มีรูปแบบสวยงาม มีความเป็นแฟน มากขึ้นด้วย “ที่คิดทำตุ๊กตาลูกเทพขึ้น เพราะอยากเชื่อมคนให้เข้าวัด ให้หันมาทำบุญให้เยอะขึ้น แต่หลัง ๆ มีคนคิดทำเป็นธุรกิจ มีเรื่องการตลาด เรื่องรายได้ เข้ามามีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ...”คนในวงการ “ตุ๊กตาลูกเทพ” รายนี้ระบุ

ที่มาที่ไป “ตุ๊กตาลูกเทพ” นั้น แหล่งข่าวรายนี้ยอมรับว่า...ไม่สามารถระบุชัด ๆ ได้ว่าใครสร้างก่อนสร้างหลัง? หรือใครเป็นต้นตำรับ?

แต่สำหรับคนเอง ที่สนใจเรื่องนี้เพราะเป็นคนเล่นและสะสมตุ๊กตาอยู่แล้ว โดยจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงในแบบ “ตุ๊กตาลูกเทพ” เกิดจากครั้งหนึ่งอุ้มตุ๊กตาไปทำบุญถวายสังฆทานที่วัดด้วย เมื่อพระเห็นตุ๊กตาที่อุ้มมานานรักดี จึงลงมดเป่าคาถาให้ ซึ่งก็ทำให้คนรู้สึกดีมาก หลังจากนั้นเวลาไปทำบุญที่ไหนก็จะอุ้มตุ๊กตาไปด้วยตลอด และเชื่อว่า...จะเสริมพลังด้านบวกให้ตุ๊กตาได้? โดย กิ่งส์ ได้บอกไว้ด้วยว่า...“ใครก็อดอย่างไรไม่รู้ แต่เรารักเหมือนลูก แม้จะเป็นสิ่งของ แต่ก็มีความหมาย”

“กระแสตุ๊กตาลูกเทพ” ที่แรงขึ้นนั้น กิ่งส์ ให้พระสงฆ์ไว้บอกว่า...น่าจะเกิดจากมีคนเห็น “ดารา-คนดัง” หลายคนโพสต์และแชร์การเลี้ยง



ตุ๊กตาลูกเทพหลงสื่อโซเชียล เช่น ตีเจ๊ภูิก โกะ, ตัง-พันกร, บุ่ม-ปนัดดา ทำให้คนสนใจตาม อยากรองเลี้ยงตาม โดยกระแสเริ่มมาตั้งแต่ปี 2558 แล้ว แต่มาแรงมากปีนี้มีเพราะมีกระแสโซเชียล-กระแสโหมตั้งเข้ามาผสมก็ยิ่งทำให้ดังมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม กิ่งส์ เน้นย้ำกับ “สัปดาห์ 1 เดลินิวส์” ว่า...แม้กระแสจะดีแค่ไหน แต่ส่วนตัวก็ไม่เคยคิดซื้อเรื่อง “อำนาจลึกลับ?” เป็น “จุดขาย!!” เพื่อหวังรายได้มาก ๆ แต่อยากให้คนที่คิดจะเลี้ยงนั้นรักตุ๊กตาลูกเทพจริง ๆ จึงมีการตั้งกฎไว้เช่นกัน เพราะไม่อยากให้มันเป็นเหมือนกรณี



"ตุ๊กตาเฟอร์บี้" ที่ครั้งหนึ่งก็มีกระแสโด่งดัง แต่พอกระแสหมด เลิกห่อ ก็ ถูกโยนทิ้งลงถัง!!!

สำหรับราคาซื้อขายตุ๊กตาตุ๊กเทพ กิงส์ ให้ข้อมูลว่า...ก็แล้วแต่ รุ่น ก็เหมือนโทรศัพท์มือถืออ้อ แม้อายุจะเท่ากัน แต่คนละรุ่นกัน ราคา ก็ไม่เท่ากัน ซึ่งที่บ้านตุ๊กเทพราคาเริ่มต้นอยู่ที่ตัวละ 399 บาท โดยที่แพงสุดตอนนี้ราคาอยู่ที่ตัวละ 17,000 บาท เป็นรุ่นลิมิเต็ดที่มีเพียง 350 ตัว เท่านั้นในโลก?!?!?...นี่ก็เป็นข้อมูลอีกส่วนเกี่ยวกับ "ตุ๊กตาตุ๊กเทพ" ที่ กิงส์ แจกแจงไว้

กับ "กระแสแอนตี้" ที่เกิดขึ้นนั้น กิงส์ บอกว่า...สำหรับคนใน



วงการนี้ ตอนไม่ถูกใจมดดี ยอดขายเหมือนจะดิ่งลงเรื่อย ๆ แต่พอถูก สังคมเสียดสี มีคนจีไม่หยุด ก็ยังทำให้วงการคึกคัก ซึ่งปีที่แล้วกลุ่มคน ที่ให้ความสนใจมาก ได้แก่ "กลุ่มแม่บ้าน" แต่พอปัจจุบันมี "นักศึกษา" จำนวนไม่น้อยที่หันมาสนใจเลี้ยงตุ๊กตาตุ๊กเทพ ซึ่งนักศึกษาคงไม่ใช่กลุ่ม คนที่ขาดวุฒิภาวะ??

ทั้งนี้ กิงส์ ได้ระบุและย้ำว่า... "ตุ๊กเทพเลี้ยงด้วยบุญ?? ส่วนลูกมี นั้นเลี้ยงด้วยของเซ่นไหว้??" ถ้ามีตุ๊กตาแล้วมีการเซ่นไหว้ เช่น น้ำแดง ขนมน หรือพาไปกินข้าว นั่นคือลูกผีไม่ใช่ลูกเทพ?? ซึ่งตอนนี้มีข้อมูล-มี

ความเชื่อเกี่ยวกับ "ตุ๊กตาตุ๊กเทพ" มากมาย ซึ่งก็มีวิธีเลี้ยงที่คิดเพี้ยนไป มากจากที่ตนเองเชื่อถือและมีการทำอยู่...และ กิงส์ ก็ยังระบุด้วยว่า...

"มีหลาย ๆ อย่างที่แปลก ๆ อย่างตอนนี้มีการเปิดเนอสเซอรี่ เปิดโรงเรียนสอน สอนโปรแกรมตุ๊กเทพ หรือรับเลี้ยงตุ๊กเทพ ในความ คิดเราไม่เห็นด้วย และคิดว่าตุ๊กเทพจริง ๆ ต้องเลี้ยงเอง เพราะไม่มีใคร ทำบุญแทนเราได้"

จากเสียงของคนในวงการ กับ "กระแสฮิตตุ๊กตาตุ๊กเทพ" กับ เรื่องนี้ในอีกมุม ก็มี "มุมมองทางจิตวิทยา"...โดยทาง ดร.วัลลภ ปิยะ มโนธรรม นักจิตวิทยา ที่ปรึกษาโครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนา ศักยภาพมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ระบุว่า...กรณีนี้ ก็เป็นอีกกรณีที่สะท้อนให้เห็นว่า... "มนุษย์ล้วนต้องการความรัก แม้แต่ จากสิ่งไม่มีชีวิต" ซึ่งการสร้างสัญลักษณ์ เพื่อทดแทน หรือสื่อ ถึงความ รัก มาจากซีกโลกตะวันตก เช่น การใช้รูปหัวใจ หรือกามเทพ เป็น สัญลักษณ์ให้ผู้คนจับต้องเรื่องรักได้ แต่ในไทยนั้น นอกจากใช้วัตถุเป็น สัญลักษณ์แล้ว บางอย่างก็ยิ่งเพิ่มเรื่องราว อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ หรือไสยศาสตร์ เข้าไป ซึ่ง "ตุ๊กตาตุ๊กเทพ" นั้น โดยส่วนตัวมองว่า...ไม่ต่าง จาก "กุมารทองกลายพันธุ์??"

"หลายอย่างมีการนำไสยศาสตร์มาผูก เพื่อให้รู้สึกว่าจะช่วยให้ ได้ผลสำเร็จรวดเร็วขึ้น กับกรณีตุ๊กตาตุ๊กเทพนี้ก็เช่นกัน ไม่เพียง สะท้อนอาการโหยหาความรัก แต่ยังสะท้อนสภาวะเชิงจิตวิทยาของ ผู้คนในสังคมยุคนี้ ที่ต้องการอะไรด่วน ๆ โหยหาความสำเร็จที่เร็ว ๆ ให้ทำอะไรก็ได้ ไม่เว้นแม้กระทั่งการขอพรจากสิ่งของแบบนี้"... ดร.วัลลภ ทั้งทำใจไว้

กรณี "ตุ๊กตาตุ๊กเทพ" ก็คงสุดแต่แต่ใครจะเชื่อ ที่แน่ ๆ "สังคมไทยขาดที่พึ่งทางใจ" หนักขึ้น "ปรากฏการณ์ชวนปฏิกาย" จึงเกิดอ้อ?!?!?